

# NTT ประกาศแต่งตั้ง จอห์น ลอมบาร์ด เป็นประธานบริหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก



โดยได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริหารงานใน NTT Ltd องค์กรระดับโลกแห่งใหม่ จากเดิมที่ดำรงตำแหน่งเป็นซีอีโอให้กับ Dimension Data ดูแลด้านการบริหารในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก

NTT Ltd บริษัท ผู้ให้บริการเทคโนโลยีใหม่ระดับโลก ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกาศแต่งตั้ง นายจอห์น ลอมบาร์ด (John Lombard) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และจะทำหน้าที่รับผิดชอบธุรกิจระดับโลกของ NTT ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

NTT Ltd เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่รวบรวมความสามารถของ 28 บริษัท รวมถึง NTT Security, NTT Communications และ Dimension Data โดยได้รวมธุรกิจระดับโลกไว้เป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการที่ดีที่สุดได้จากทั่วโลก เพื่อรับมือกับความท้าทายของพวกเขาด้วยโซลูชันที่ครบวงจร

ทั้งนี้ นายลอมบาร์ด ได้เข้าร่วมงานกับ Dimension Data ในฐานะซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเดือน พฤษภาคม 2559 และเคยร่วมงานกับ SAP โดยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายบริการ รับผิดชอบด้านการสนับสนุนการให้บริการ โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ SAP นั้น นายลอมบาร์ด เคยรับตำแหน่งประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการให้กับ Crowe Horwath Australasia Ltd. (ชื่อเดิม WHK Group) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจแบบครบวงจรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

นายลอมบาร์ด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับควมไว้วางใจให้รับผิดชอบดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในตำแหน่งที่สูงขึ้น กับองค์กรระดับโลกอย่าง NTT ซึ่งมีการดำเนินงานอีกเป็นจำนวนมากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ในการรวบรวมทั้ง 28 องค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งเป็นบริษัทเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับโลก

“ผมมั่นใจว่าการรวมตัวครั้งนี้ เราจะเป็นครอบครัว NTT ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพชั้นเลิศ และความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้จะทำให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาตลาดที่มีความซับซ้อน รวมถึงค้นหาโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป” นายลอมบาร์ด กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ NTT Ltd.

NTT Ltd. คือ บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เราสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพื่อสร้างสรรค์และบรรลุผลสำเร็จผ่านโซลูชันเทคโนโลยีอัจฉริยะ สำหรับเรา อัจฉริยะหมายถึงการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การเชื่อมถึงกัน ระบบดิจิทัล และความปลอดภัย ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลก เรามีพนักงานมากกว่า 40,000 คนประจำอยู่ตามสำนักงานในแต่ละสาขา กว่า 57 ประเทศ เราทำธุรกิจใน 73 ประเทศ และให้บริการกว่า 200 ประเทศ เมื่อร่วมมือกันเราสามารถสร้างสรรค์อนาคตที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันได้

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของเราที่ [hello.global.ntt](http://hello.global.ntt)